

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตและเผยแพร่บทความทาง Facebook Fanpage Influencer

หน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง

ปีงบประมาณ: 2563

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 130301598

ผู้รับจ้าง / ตัวแทน: บริษัท อะโบลแอนด์บียอนด์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

วันที่ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 05/08/2020

แหล่งที่มาของเงิน/ทรัพย์สิน: ของหน่วยงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 500,000.00บาท

มูลค่าในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง: 449,400.00บาท

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กฟน. ผ่านทางFacebook Fanpage Influencer

รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม: จ้างบุคคลภายนอกผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์การไฟฟ้า- นครหลวงผ่านทาง Facebook Fanpage Influencer ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้รับจ้างต้องผลิตบทความประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กฟน. สอดแทรกเนื้อหาภารกิจหรือโครงการของ กฟน. ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Fanpage Influencer ในกลุ่ม Content Creator หรือ Online Publisher ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้แก่ Facebook Fanpage : The Standard, The Matter, ลงทุนแมน และ Facebook Fanpage : ไปให้ถึง ๑๐๐ ล้าน
- ผู้รับจ้างต้องผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชิ้นงานต่อ ๑ เพลง รวมจำนวน ๔ ชิ้นงาน รวมทั้งต้องนำเสนอข้อมูล ภาพประกอบต่าง ๆ วิดีโอ (ถ้ามี) ให้ กฟน. พิจารณาเห็นชอบก่อนการเผยแพร่ทุกครั้ง
- ผลผลิตของงานทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูล ภาพประกอบต่าง ๆ วิดีโอ ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งหมด จะต้องคงเนื้อหาไว้ในรูปแบบเดิม ห้ามลบ หรือตัดแปลงข้อมูล
- การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการจ่ายค่าจ้างเพียงงวดเดียว หลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมหลักฐานการทายอดสถิติต่างๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนให้การไฟฟ้านครหลวง
- ผลผลิตที่เกิดจากงานจ้างนี้ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผู้รับจ้างไม่นำเอาผลผลิตส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้ และ/หรือเผยแพร่ โดยไม่รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการไฟฟ้านครหลวง
- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จครบถ้วน จนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ และแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ทราบถึงสาเหตุนั้น เพื่อผู้ว่าจ้างจะพิจารณาขยายระยะเวลา

เวลาดำเนินงานและส่งมอบงาน หากพ้นระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แล้ว ผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่ได้ขยายให้ ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งหมดตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้าง กรณีที่มี การลดงานลดเงินค่าจ้างให้ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างทั้งหมดก่อนลดเงินค่าจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบงานตามที่ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาให้แล้วจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานเสร็จสิ้น ยกเว้นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เหตุนั้นสิ้นสุด เว้นแต่เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งหรือ ผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น และในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างและหรือสัญญาจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างและเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) โดยคำนวณจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

การดำเนินการ: หน่วยงานเดียว

รายการเบิกจ่าย

วันที่เบิกจ่าย	วันที่รายงาน	ประเภท สื่อ	ชื่อ สื่อมวลชน	ประเภท งปม.	แหล่ง ที่มา	จำนวนเงิน	ทรัพย์สิน	มูลค่า ทรัพย์สิน	จัดการ
23/12/2020	17/02/2021	สื่อ ดิจิทัล	บริษัท อะ โบฟแอนด์ บียอนด์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	เงินงบ ประมาณ	ของ หน่วย งาน	449,400.00			แก้ไข ▼

เพิ่มการเบิกจ่าย

[กลับหน้าโครงการ](#)